

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว:	หินสีทิต	
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว:	ธรรมชาติ	
ที่ตั้ง:	ต.แสงภา อ. นาแห้ว จ.เลย	
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์:	17.49811205	100.9504172

**รูปประกอบ:**



**คะแนน:**

1.คุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกทำลาย	30.5	คะแนน
2.ด้านศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว	16	คะแนน
3.การบริหารจัดการ	21	คะแนน
รวม	67.5	คะแนน

ระดับมาตรฐานคุณภาพ ★★★

**ผลจากการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว:**

ด้านคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกทำลาย ความหลากหลายของระบบนิเวศในแหล่งธรรมชาติพบว่ามีระบบนิเวศ นิเวศ 4 ประเภท ความสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาตินั้นพบว่า แหล่งธรรมชาติยังคงสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการรบกวนจากมนุษย์ แหล่งธรรมชาติมีสัตว์หรือพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจำนวนมาก หรือมีชนิดที่หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์

ประเภทที่พบได้น้อยแห่งในประเทศไทย และโอกาสที่จะพบเห็นมีมาก ความโดดเด่นเฉพาะตัวของระบบนิเวศนั้น มีความโดดเด่นประเภทที่สามารถพบได้น้อยแห่งในประเทศไทยมีจำนวนประเภทของแหล่งธรรมชาติจำนวน 4 ประเภทขึ้นไปและมีขนาดพื้นที่ 1 - 10 ตารางกิโลเมตร ส่วนความสวยงามทางกายภาพและภูมิทัศน์ มีความสวยงามปานกลาง โดยมีลักษณะโดดเด่นประเภทที่สามารถพบได้แห่งเดียวในประเทศไทย ความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยรอบพื้นที่ในระดับปานกลางโดยที่ชุมชนใช้ทรัพยากรส่วนหนึ่งจากแหล่งธรรมชาติส่วนหนึ่งจากภายนอก ความสำคัญทางด้าน ประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมนั้นพบว่า แหล่งธรรมชาติมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมต่อคนในชุมชนปานกลาง โดยชุมชนมีการจัดงานหรือพิธีการต่างๆเป็นประจำทุก3ปี และ แหล่งธรรมชาติในพื้นที่ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์หรือเขตคุ้มครองทางกฎหมาย มีหน่วยงานของรัฐดูแลรับผิดชอบ มีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกทำลายจากภัยธรรมชาติ 1 - 2 ครั้งในรอบ10ปี หรือนานกว่า

**ด้านศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว** การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว นอกเหนือจากการเยี่ยมชมแหล่งธรรมชาติ ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวชนิดอื่นภายในแหล่งธรรมชาติ มากกว่า 2 ประเภท และบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งธรรมชาติมีทางเข้าถึงได้แต่ไม่สะดวก การเกิดอุบัติเหตุของแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีเหตุอันตราย 1-2 ครั้งในรอบ10ปีหรือนานกว่า การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และมีข้อจำกัดสูงในการพัฒนาต่อไปในอนาคต ส่วนการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาทางด้านนโยบาย งบประมาณ และบุคลากรสำหรับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

**ด้านการบริหารจัดการ** การใช้ประโยชน์ของตัวแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดการที่เป็นระบบหรือได้มาตรฐาน 1 ข้อ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวมีแผนการดำเนินงาน มีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตามแผนการดำเนินงาน และมีการวิเคราะห์ประเมิน ผลกระทบ และมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละด้านคือ ไม่มีระบบการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพ แต่การจัดการด้านคุณภาพอากาศและเสียง การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน นโยบายลดปริมาณการใช้น้ำ นั้นยังไม่มี การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ยังขาดประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวกับพนักงานนำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนโดย มีการจัดอบรมพนักงาน ผู้ประกอบการ และชุมชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติเป็นระยะๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับประเทศ และมีการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาธรรมชาติให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้านเป็นครั้งคราว เช่น กิจกรรมการดูนก การศึกษาพันธุ์ไม้ ฯลฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ การบริการด้านสาธารณสุขปลอดภัยขั้นพื้นฐาน มีจำนวนบุคลากรด้านบริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวและมีศูนย์บริการข้อมูลแหล่ง

<p>ท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดีใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสื่อมีความน่าสนใจ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีบุคลากรที่มีความรู้โดยเรียนรู้จากปริญญาด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถให้ความรู้เป็นภาษาอังกฤษได้ มีตัวแทนที่เกิดจากท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทต่อการจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและโครงการต่าง ๆ และชุมชนต่างมีรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่</p>
<p><b>ข้อเสนอแนะ และข้อแก้ไขปรับปรุง:</b></p>
<p>คุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกทำลาย เป็นที่ที่มีความโดดเด่น ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกท่องเที่ยวได้หลากหลาย และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม อีกทั้งความปลอดภัยควมมีการจัดการที่ให้ความสำคัญแก่นักท่องเที่ยวมากกว่านี้</p> <p>ด้านศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว และควรประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นเอง ร่วมกันสนับสนุน จัดนโยบายงบประมาณ และบุคลากรในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และรองรับนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>ด้านการบริหารจัดการ เพิ่มการรักษาความปลอดภัยมีการจัดการด้านอาหาร และด้านที่พัก การจัดการน้ำเสีย และการประหยัดพลังงาน ควรมีแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแนวทางและกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้ง ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเหล่านี้ด้วยเพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว</p>